

Duy Trì Medi-Cal Của Quý Vị

Giai đoạn gia hạn Medi-Cal đang diễn ra ngay lúc này.

Ngày gia hạn của mỗi người là khác nhau. Hãy đảm bảo quý vị duy trì khoản đài thọ Medi-Cal của mình! Medi-Cal đài thọ các dịch vụ quan trọng giúp quý vị và gia đình mình luôn khỏe mạnh. Việc sử dụng Medi-Cal không được coi là gánh nặng xã hội và không ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư.



Cập nhật thông tin liên hệ của quý vị

Thông tin quan trọng về gia hạn Medi-Cal sắp được cung cấp. Nếu thông tin liên hệ của quý vị đã thay đổi, hãy đăng nhập vào tài khoản **BenefitsCal.com** của quý vị ngay hôm nay để cập nhật thông tin đó. Bằng cách đó, văn phòng Medi-Cal tại địa phương của quý vị có thể liên hệ với quý vị để cung cấp thông tin cập nhật quan trọng. Cách nhanh nhất để kiểm tra và cập nhật thông tin của quý vị là truy cập tài khoản trực tuyến của quý vị thông qua **BenefitsCal.com**.



Kiểm tra thư của quý vị

Ban Dịch Vụ Xã Hội Công Cộng (Department of Public Social Services, DPSS) Quận Los Angeles sẽ liên hệ với quý vị hai tháng trước khi đến hạn gia hạn của quý vị. Quý vị sẽ nhận được thư trong hòm thư của mình thông báo cho quý vị về tháng gia hạn của mình và quý vị có thể kiểm tra tháng gia hạn của mình trong tài khoản trực tuyến của quý vị tại **BenefitsCal.com**. Một số người sẽ được gia hạn tự động. Những người khác sẽ cần cung cấp thông tin bổ sung. Nếu nhận được biểu mẫu gia hạn, quý vị phải hoàn thành biểu mẫu đó. Nếu không, quý vị sẽ mất khoản đài thọ Medi-Cal của mình!



Tạo hoặc kiểm tra tài khoản trực tuyến BenefitsCal của quý vị

Quý vị có thể đăng ký nhận thông báo về trường hợp của mình và cách nhanh nhất để hoàn thành gia hạn là bằng hình thức trực tuyến thông qua **BenefitsCal.com**. Tạo hoặc đăng nhập vào tài khoản BenefitsCal của quý vị để nhận các thông báo này và gửi gia hạn hoặc thông tin cần thiết.



Hoàn thành biểu mẫu gia hạn của quý vị (nếu quý vị nhận được)

Nếu quý vị nhận được biểu mẫu gia hạn, hãy hoàn thành gia hạn chậm nhất vào ngày đến hạn được in trên biểu mẫu. Khoản đài thọ Medi-Cal của quý vị sẽ kết thúc nếu quý vị không nộp biểu mẫu gia hạn của mình hoặc quý vị thiếu bằng chứng đối với một số hạng mục như thu nhập mà quận yêu cầu quý vị gửi. Cách dễ nhất để hoàn thành biểu mẫu của quý vị là bằng hình thức trực tuyến thông qua **BenefitsCal.com**. Nếu quý vị không có tài khoản, quý vị cũng có thể cung cấp thông tin gia hạn của mình qua đường bưu điện, tại văn phòng Ban Dịch Vụ Xã Hội Công Cộng (DPSS) Quận Los Angeles tại địa phương quý vị, hoặc gọi số **1.866.613.3777** (TTY) **1.800.660.4026**.



L.A. Care
HEALTH PLAN®